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Attendance Report
สถิติการประชุม

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

การประชุมประจ าสัปดาห์
ครั้งที่ 16/2566-67

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม  2566

รหัสสโมสร 22170
สมาชิกท้ังหมด 62 ท่าน
เข้าประชุม 24 ท่าน
ขาดประชุม 38 ท่าน

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ ำสัปดำห์ 40.00%
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 35.81 %

แขกสโมสร
สโมสรโรตารีกรุงธนบุรี 2 ท่าน
สโมสรโรตารีนนทบุรี 1 ท่าน
สโมสรโรตารีพระนคร 1 ท่าน

รวม 28 ท่ำน
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News From D 3350
ข่าวสารจากภาค

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

ผวภ.วิชัย ชีวกนิษฐ์
ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล

เยี่ยมสโมสรโรตารีบางรักอย่างเป็นทางการ

สิ่งที่ท่านประธานโรตารีสากลมอบหมายให้มาส่งต่อให้แต่ละสโมสร ท่านประธาน 
โรตารีสากล กอร์ดอน แมคอินัลลี เป็นชาว Scottish, THEME ส าหรับปีนี้คือ CREATE 
HOPE in the WORLD สรรค์สร้าง ความหวังให้โลก

THEME นี้เกิดขึ้นจากประเทศไทย ท่านได้รับแรงบันดาลใจ ปี 2004 เกิดภัยสึนามิ
ในบ้านเรา ท่านได้เดินทางมาช่วยเหลือและมีโอกาสได้พบสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ซึ่งน่าสงสาร
สูญเสียทุกอย่างเหมือนคนสิ้นหวัง ท่านได้สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยและหนึ่งใน
นั้นคือสุภาพสตรีท่านนี้  ซึ่งรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านและ โรตารีได้มอบให้ จึงได้มอบ     
เปลือกหอยซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ให้ท่าน

เมื่อท่านได้มาเป็นประธานโรตารีสากลท่านก็ได้แรงบันดาลใจจากการที่หยิบยื่น
ความช่วยเหลือให้กับสุภาพสตรีท่านนั้น เลยน ามาสู่แรงบันดาลใจที่ท่านกอร์ดอน ได้คิด
ขึ้นมาท่านได้กล่าวไว้ว่า อยากให้พวกเราได้ฟื้นฟูในเรื่องความหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม

ท่านได้เน้นย้ าอีกเรื่อง Mental health เนื่องจากสภาวการณ์ที่เกิดโควิดนั้น ท าให้
คนสูญเสียจ านวนมาก สิ้นหวังจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบ ท าให้คนเกิดภาวะทาง Mental 
health เป็นอย่างมาก ท่านเน้นให้พวกเราให้ความส าคัญท าโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูภาวะ
จิตใจให้กับคนที่ประสบภัยพิบัติจากโควิด และขอให้พวกเราดูแลพวกเรากันเอง

บ้านเรายังไม่ได้ให้ความส าคัญเรื่องนี้เท่าที่ควร สังคมของเราปรับเปลี่ยนไปมากมาย
หลายสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้น ตัวอย่างเด็กอายุ 14 ปี ยิงปืนฆ่าคน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศมากมาย แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านเรา ตัวอย่างเด็กผู้หญิงถูกโกงเรื่องค่าโทรศัพท์
แล้วผูกคอตาย เราจะพบว่าปัญหาสังคมบ้านเราเป็นปัญหา Mental health อย่างมาก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

นอกจากนั้นท่านกล่าวว่าอะไรก็ตามที่ผู้น าในอดีตที่ผ่านมาได้ท าเอาไว้ เช่น 
Empowering Girls ขอให้สโมสรต่าง ๆ ยังคงด ารงไว้ในเรื่องนี้ให้มากเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม รวมทั้งเรื่องของโปลิโอก็ให้ความส าคัญเป็นเรื่องที่ยังหยุดไม่ได้

หลายคนอาจมีค าถามว่าไม่มีโปลิโอแล้วรณรงค์ท าไมท าเพื่ออะไร สิ่งหนึ่งที่พวกเรา
พึงตระหนักไม่ว่าวิวัฒนาการจะดีขึ้นอย่างไรก็ตาม แต่เชื้อโรคก็ไม่ได้หยุดวิวัฒนาการเช่น -
เดียวกัน ในสภาวะที่เกิดขึ้นต่าง ๆ อย่างกรณีหลายปีที่แล้วก่อนโควิดนิดหน่อย เราพบว่า
เกิด Case ของโปลิโอขึ้นที่ฟิลิปปินส์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้หายจากไปนานแล้ว นอกจากนั้นก็
มี Case ที่เกิดขึ้นในประเทศลาว ด้วยเหตุการณ์ที่ว่าปัจจุบันคนเราสามารถเดินทางไปมาหา
สู่กันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นโอกาสที่โรคจะติดต่อกันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรามี
คนงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เรายังวางใจในเรื่องนี้ไม่ได้

ท่านกอร์ดอน ย้ าอีกครั้งว่าอะไรที่ผู้น าในอดีตได้วางไว้และเป็นเรื่องที่ดีขอให้เรา
ด าเนินการต่อไปอย่าได้หยุด ท่านเน้นเรื่องการสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญเราได้เห็น
โลกเราขณะนี้มีความขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้นท่านเน้นเรื่องสันติภาพด้วย

ประการสุดท้ายท่านเน้นว่าการบริหารงานของโรตารีนั้นขอเน้นเรื่อง DEI เป็นตัว
ส าคัญมากที่จะช่วยประสานท าให้โรตารีเราสามารถเจริญก้าวหน้าได้โดยยึดหลัก DEI

ส่วนแผนงานที่ผมอยากจะท าในหน้าที่ผู้ว่าการภาคในปีนี้คือเรื่อง Membership
ในปัจจุบันเราประสบปัญหาเรื่องของ Membership อย่างมหาศาล ผมก่อนที่จะมารับ
หน้าที่ผู้ว่าการภาคได้คุยกับผู้ว่าการภาคอีก 3 ท่าน เราจะท าอย่างไรที่จะท าให้ทั้ง 4 ภาค 
เดินไปในทิศทางเพื่อขยายโรตารี ในความเห็นของผมในโรตารีมีหลากหลายในการด าเนิน
กิจกรรม การที่เราจะด าเนินกิจกรรมให้พร้อมเพรียงกันนั้นเป็นเรื่องยาก แต่มีอยู่ 1 สิ่งซึ่งเรา
สามารถจะท าได้และเป็นเรื่องส าคัญที่สุดคือเรื่อง Membership

ตลอดเวลาที่ผ่านมา Membership ของเราไม่โตเลย ย้อนหลังไปหลายปีจากการ
วิเคราะห์ตัวเลขถ้าโรตารีเราเป็นอย่างนี้ต่อไปผมคิดว่าจะช้าหรือเร็วเราก าลังถึงจุดจบ
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

หลายคนค้านว่าภาค 3350 ของเราเติบโตจาก 2,000 กว่า ตอนนี้ 3.000 กว่า การ
เติบโตนั้นเป็นการเติบโตที่ไม่ยั่งยืน ในภาคของเรารวมเขมร พม่า เวียดนาม 3 ประเทศนี้มี
สมาชิก 600 กว่าคน ย้อนหลังไป 5-10 ปี จะพบว่าตัวเลขในประเทศไทยดิ่งลง ตัวเลขของ
อินโดจีนมานับไม่ได้ วันหนึ่งเขาต้องแยกตัวจากเราจะรอให้วันน้ันมาถึงแล้วค่อยมาดูว่าจะท า
อย่างไรคงท าอย่างน้ันไม่ได้ การที่เราจะท าตัวเป็นเต้ียอุ้มค่อมไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง

ดังนั้นผมจึงต้องการให้ปีนี้เป็นปีเน้นเรื่องสมาชิกภาพและด้วยเหตุดังกล่าวผมเองก็
มาท าหน้าที่ประธานสมาชิกภาพควบคู่กับผู้ว่าการภาค สาเหตุที่ผมยังต้องการจะด ารงไว้ซึ่ง
ประธานสมาชิกภาพเพราะได้ท ามาแล้วตั้งแต่ปีท่าน อผภ.ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ -
บุญนุช ปีท่าน อผภ.Mitsutaka Iida ก็อยากจะท าให้ต่อเนื่องมิฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้น
เปลี่ยนม้ากลางศึกสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเริ่มต้น 0 ใหม่

ผมต้องการจะเห็นภาคที่ 5 เกิดขึ้นในประเทศไทย ผมต้องการสร้างแพลตฟอร์มใน
การที่จะน าไปสู่การขยายภาคที่ 5 ในอีก 2 ปีข้างหน้า ต้องท างานอย่างหนักเพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการแบ่งภาคมีเงื่อนไขหลายเรื่องที่ทางโรตารีสากลได้ก าหนด เช่นจ านวน
สมาชิก จ านวนสโมสรที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน

แนวคิดของผมคือเราจะเติบโตจากนี้ไปอีก 2 ปี ให้อยู่ที่ 4,000 คน เราแยกออกมา
เป็นภาคละ 2,000 คน เราจะมีความเข้มแข็ง ถ้าเรามีภาคที่ 5 ปัญหาที่ส าคัญคือ การรักษา
สมาชิกภาพ เพราะว่าเราเติมขึ้นมาแล้วเติมเท่าไรไม่เต็มก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตถึง
จุดหมายได้

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่สมัยท่านพอล แฮร์รีส ท่านพูดเรื่อง 
Change มาตลอด การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่เรากล้าที่จะท า เรา
พร้อมที่จะท าไหม

อีกเรื่องคือเรื่องของการ Adapt อย่าลืมว่าไดโนเสาร์อยู่ไม่ได้เพราะไม่สามารถ
ปรับตัวได้ โรตารีก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปรับตัวก็จะอยู่ไม่ได้ 
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A Week In Review
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

ท่านผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล วิชัย ชีวกนิษฐ์ 
เย่ียมสโมสรอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566
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A Week In Review
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak
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A Week In Review
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

อวยพรวันเกิด
ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม

รทร.จินตนาพร ภูวเจนสถิตย์ 2 ตุลาคม
รทร.มณีจิตร สุวรรณศิลป์ 3 ตุลาคม
นยล.ณัชชา เหมะจันทร 8 ตุลาคม
รทร.เมทินี มหาคุณาจีระกุล 22 ตุลาคม
รทร.สินวิชัย จิตกรุณาวงศ์ 27 ตุลาคม
อน.ยุวดี ปิตวิวัฒนานนท์ 29 ตุลาคม
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A Week In Review
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

ฉลองครบรอบ 39 ปีสโมสรโรตารีบางรัก
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566
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A Week In Review
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak
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A Week In Review
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak
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Next Speaker
วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
ท่านผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล วิชัย ชีวกนิษฐ์ 

เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ
และ ฉลองครบรอบ 39 ปีสโมสร

********************************************        

วันพฤหัสบดีท่ี 2 พ.ย. 66 คุณวีระศักด์ิ โควสุรัตน์
เรื่อง “วิกฤติโลกเดือด : Tipping Point of  
Climate Change”

วันพฤหัสบดีท่ี 9 พ.ย. 66 คุณอัจฉรา สรวารี 
เรื่อง “อิสรชน.. เพื่อนคนไรท้ี่พึ่ง”

วันพฤหัสบดีท่ี 16 พ.ย. 66 คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า
เรื่อง “แรงจูงใจอัตโนมัติ "Automatic Motivation”

วันพฤหัสบดีท่ี 23 พ.ย. 66 มอบโครงการ GG มูลนิธิบ้านพระพร

วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 66 มอบโครงการ GG เครื่องมือแพทย์ รพ. อยุธยา


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

